

cây rừng cản lối, mặc cho gai cào rách thịt, lòng thương bạn khiến Dê Trắng quên cả đau đớn. Vừa đi, Dê Trắng vừa gọi hoài: “Bê Vàng, Bê Vàng ơi! Bạn ở đâu?” Chỉ có tiếng vọng từ vách núi trả lời chú. Bỗng trời ảm đạm Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Mwa! Những giọt mưa dần dần nặng hạt. Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy lã chã trên mặt Dê Trắng. Kiệt sức, chú ngã quy xuống, miệng vẫn gọi trong hơi thở yếu ớt: “Bê! Bê!”.

Tiếng gọi từ đáy lòng Dê Trắng vang vọng, mong tìm thấy người bạn thân yêu. Bộ lông của Dê trắng ướt đẫm dưới trời mưa. Từ đây, suối lại đây ấp nước, khu rừng quê hương rồi sẽ lại xanh tươi. Nhưng Bê Vàng bạn của chú sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại .

=====

## ĐỀ 8

Hãy viết thư cho bạn kể lại một câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ đối với em như câu ca dao sau:

Công cha như núi Thái Sơn  
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

### GỢI Ý

VD về đoạn văn kể lại kỉ niệm về chiếc áo gắn với công ơn của cha mẹ(phần chính của bức thư)

Sáng hôm sau đi học về, mình dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chờ bố mẹ đi làm về ăn. Mẹ vừa bước vào nhà, mình đã thấy trên tay mẹ những búp len màu xanh da trời. Nhìn nét mặt mẹ, mình biết mẹ rất vui. Từ hôm đó, tối ào cũng vậy, bên ngọn đèn mờ, mẹ lấy cặp que đan, lấy len ra để đan áo. Mình như thấy mẹ gầy bớt đi, nét mặt xanh xao. Có lẽ mẹ thức khuya dậy sớm nên mới hại sức khỏe. Mẹ vừa đan xong một chiếc áo thì hết len. Mẹ gọi hai chị em lại. Cái Na vừa mặc xong áo vội chạy đi khoe. Mẹ nói với mình:

-Mẹ không đủ tiền để mua nhiều len đan áo cho cả hai con. Nhìn thấy con không có áo mặc đi học, mẹ rất thương. Nhưng nhà mình nghèo. Mẹ có chiếc áo này của bà ngoại cho mẹ. Nó đã cũ lại hơi dài. Con mặc tạm vậy. Khi nào có tiền, mẹ sẽ mua cho con chiếc áo khác.

Mình rá xức động trước tấm lòng của mẹ. Thế là từ hôm đó, mình mặc chiếc áo len cũ kĩ để đi học. Chiếc áo tuy không ấm lắm nhưng mình như thấy có vòng tay ấm áp của bà, của mẹ ôm mình suốt mùa đông.

=====

## ĐỀ 9

Lớn lên em sẽ làm gì? Hãy hình dung khi em trưởng thành sẽ được làm công việc mình đã chọn và viết thư kể lại cho bạn (hoặc người thân) biết những điều đó.

### GỢI Ý

Đoạn văn kể về những điều hình dung được khi làm người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam trong bức thư gửi người anh:

Em thấy được hình ảnh người chiến sĩ hải quân qua đài truyền hình. Sau những buổi canh gác mệt mỏi, các cú rất vui vì được ngắm cảnh đẹp của những hòn đảo trên quê hương. Em mong muốn khi lớn lên cũng được làm những công việc như các chú. Nghĩ đến lúc đó, em sẽ được mặc bộ đồ quân xanh áo trắng, đội chiếc mũ có dòng chữ “Hải quân nhân dân Việt Nam”. Phía trên mũ có ngôi sao năm cánh trông rất đẹp. Em được đứng trong đội tuần tiễu trên biển. Khi mọi người đã ở vào vị trí của mình, tiếng thuyền trưởng hô to vang vọng vào vách đá gần đó: “Tất cả rời bến!” Con tàu lướt ra khơi, để lại đằng sau những cánh tay vẫy chào tạm biệt của đồng đội trên đảo.

Tàu đi xa dần, cho đến khi em nhìn thấy hòn đảo tiền tiêu chỉ còn mờ xanh trong sương. Tàu chạy qua những hòn đảo khác để làm nhiệm vụ. Khi cạn thức ăn, em cùng đồng đội trên tàu đánh cá để bồi dưỡng. Mọi người nghĩ đến anh em trên đảo ăn uống kham khổ nên tranh thủ đánh cá thật nhiều rồi ướp đá lạnh để chở về. Sau một tuần đi xa, lúc về doanh trại, anh em trên đảo ùa ra đón chúng em và khuân từ trên tàu xuống những sọt cá đầy

## ĐỀ 10

- Dựa vào cốt truyện dưới đây, em hãy kể lại câu chuyện cho đầy đủ và rõ ý nghĩa.
- Hai bạn nhỏ đang say sưa đá bóng trên đường.
  - Một chiếc ô tô lao tới đúng lúc một bạn đang mải chạy theo quả bóng.
  - Để tránh tai nạn, người lái xe phải lái chệch lòng đường và phanh lại; không may, xe đâm vào một cây to.
  - Người lái xe bị thương, phải đưa vào bệnh viện.
  - Hai bạn nhỏ đến thăm và hối hận về việc làm sai trái của mình.

## GỢI Ý

VD về đoạn văn kể diễn biến của câu chuyện:  
Bỗng một chiếc ô tô màu xanh xuất hiện. Dững dăng mải mê đuổi heo quả bóng, không để ý gì tới chiếc xe đang lao tới. Người lái xe phanh gấp nhưng không kịp. Anh ta phải lái xe chệch lòng đường làm xe đâm ngay vào gốc cây to gần đó. Dững hoảng quá, mặt tái mét như không còn một giọt máu. Nó đứng như trời trồng giữa đường. Người ở hai bên đường vội đổ xô đến bên chiếc xe. Người lái xe bị thương nặng, đầu bê bết máu trông rất thương. Máy bác đi đường vội gọi xe chở ngay người bị nạn đi cấp cứu

## ĐỀ 11

Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện người con hiếu thảo dựa vào đoạn tóm tắt cốt truyện dưới đây:

Ngày xưa ngày xưa, có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng và chỉ khát khao được ăn một trái táo thơm ngon. Người con ra đi, vượt qua bao núi cao rừng sâu, cuối cùng anh cũng mang được trái táo trở về biếu mẹ.

## GỢI Ý

- VD về một dàn ý:
- MB: giới thiệu hoàn cảnh, nhân vật trước khi xảy ra câu chuyện: Chuyện xảy ra lâu lắm (ngày xưa ngày xưa), có hai mẹ con (nhân vật chính) sống bên nhau rất hạnh phúc
  - TB: Kể lại diễn biến câu chuyện từ lúc mở đầu đến khi kết thúc-triển khai cốt truyện.
    - Sự việc mở đầu cho câu chuyện: Bà mẹ bị ốm nặng ( chú ý kết hợp tả vài chi tiết về bà mẹ và hoạt động chăm sóc mẹ ốm của người con trai.
    - Diễn biến những sự việc tiếp theo:
      - + Bà mẹ khát khao được ăn một trái táo thơm ngon: chú ý tả thái độ và ý nghĩ của người con trước mong muốn của mẹ.
      - + Cuộc hành trình đi tìm trái táo của người con: Người con đi về phía nào? Qua những đâu, gặp những khó khăn và trở ngại gì? Anh đã làm cách nào để vượt qua khó khăn trở ngại( có thể có ai giúp đỡ?...)
      - Sự việc kết thúc: Người con lấy được trái táo để mang về biếu mẹ: Chú ý tả thái

độ và tấm tạng của người con khi cầm trên tay trái táo thơm ngon; kể vắn tắt hành trình mang trái táo về nhà.

c)KB: Kể lại giây phút cảm động khi người con mang trái táo về cho mẹ; suy nghĩ của em về người con trai hiếu thảo trong câu chuyện.

=====

## ĐỀ 12

Một chú ong mê mải hút nhụy hoa, không hay biết trời đang sập tối, ong không về nhà được. Sớm hôm sau, khi trở về gặp các bạn, ong đã kể lại câu chuyện nó xa nhà đêm qua.

Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện của chú ong xa nhà đó.

### GỢI Ý

-Phân mở đầu nói về tình huống xảy ra câu chuyện (như đề ài cho)

-Phân chính: nói về những sự việc may mắn, những lực lượng hỗ trợ, giúp ong nghỉ ngơi qua đêm: bông hoa mời ong chui vào giữa cánh và khép lại thành ngôi nhà cho ong ngủ. Hoặc nói về những khó khăn thử thách đối với ong khi trời tối, đêm về: Ong bơ vơ không có chỗ ngủ, đến trú tạm ở đâu đó nhưng lại bị kẻ khác quấy rầy, đe dọa

-Phân kết thúc: Bộc lộ thái độ biết ơn của ong đối với người đã giúp đỡ mình hoặc lúc ong vượt qua thử thách rồi bay về nhà khi trời sáng. Chú ý làm rõ ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi tấm lòng nhân hậu của bông hoa; bài học về ý chí và nghị lực vượt qua thử thách của bạn ong

=====

## ĐỀ 13

Suốt đêm trời mưa to gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cành cao, con chim lớn lông cánh ướt, mệt mỏi nhích sang bên để chú chim nhỏ mở bừng mắt đón ánh mặt trời.

Chuyện gì đã xảy ra với hai con chim trong đêm qua? Em hãy hình dung và kể lại.

### GỢI Ý

VD đoạn văn viết về diễn biến câu chuyện qua lời “tự kể” của chú chim nhỏ:

Trời càng mưa to hơn, gió thổi ào ào ngoài bụi chuối, tiếng sấm nổ vang tai nghe thật hãi hùng. Tôi cảm thấy mình như đang đi giữa một bãi chiến trường ác liệt. Sét chạy loạng ngoạng như một con rắn lửa. Những lão ếch bây giờ đang ngoác miệng gọi nhau tụ họp ở một nơi hồ ao nào đó. Còn những nghệ sĩ để thì đua nhau kéo vĩ cầm. Xen lẫn vào đó là một thế giới côn trùng kêu loạn xạ. Gió càng nổi lên to hơn nghe thật là kinh sợ. Những cây thông khác đang rạp mình vật lộn với gió. Lúc này, tôi cảm thấy chiếc tổ của mình mỏng manh quá, chắc chỉ một cơn gió nữa là nó có thể rơi xuống đất. Tôi sợ quá nhắm nghiền mắt lại

=====

## ĐỀ 14

Quyển sách, cây bút, bảng con, thước kẻ, cái gọt bút chì, là những đồ vật từng gắn bó với thân thiết với em trong học tập. Hãy miêu tả, kết hợp nêu kỉ niệm đáng nhớ về một trong những đồ vật thân thiết đó.

### GỢI Ý

VD mở bài và kết bài theo các kiểu đã học:

a)MB trực tiếp: Chú Thức, bạn của ba em đã tặng em một chiếc cặp sách nhân

dịp đầu năm học. Ngay từ buổi tựu trường, cặp đã trở thành người bạn nhỏ đáng yêu, luôn bên em như hình với bóng.

b)MB gián tiếp: “Hương ơi! Mẹ có quà cho con đây này!” Nghe tiếng mẹ ngoài cổng, em vội chạy ra cổng đón. Mẹ đi chợ về, nét mặt rất vui. Một tay mẹ giấu sau lưng vật gì đó. Em háo hức hỏi mẹ: “Mẹ mua cho con thứ gì hả mẹ?” Mẹ cười đáp: “Mẹ mua cho con thứ mà con hằng ao ước.” Em giở lớp giấy bọc ngoài ra và sung sướng reo lên: “Ồi, chiếc cặp mới đẹp làm sao!”

- KB không mở rộng: Chiếc cặp đã cùng em đến trường trong hơn ba năm qua và chứa đựng kỉ niệm với người cha làm em không bao giờ quên.

- KB mở rộng: Chiếc cặp đã chia sẻ với em bao nỗi buồn vui trong học tập và in dấu một kỉ niệm đẹp. Em coi nó như người bạn thân và giữ gìn cặp cẩn thận để bố mẹ em khỏi phải bỏ tiền ra mua cái khác.

=====

## ĐỀ 15

Tả một thứ đồ chơi vừa có hình dáng đẹp vừa hoạt động được làm em rất thích thú.

### GỢI Ý

VD về đoạn văn tả chiếc quạt đồ chơi chạy bằng pin:

Chiếc quạt dài chừng một gang tay của em. Quạt làm bằng nhựa tím trong, lõm đóm nhũ trắng trông rất đẹp. Bên ngoài chiếc quạt nổi bật những hình vẽ ngộ nghĩnh: một chú bé mắt đen láy với đôi má đỏ đang cầm bút lông, một quả bóng đội mũ chóp cao, trên đỉnh gắn một bông hoa màu xanh da trời nhụy đỏ,...

Đầu nắp quạt có một sợi dây màu vàng dùng để đeo vào cổ. Mở nắp quạt ra em thấy hai cánh quạt mỏng như hai mảnh giấy nhỏ, màu xanh lá cây nhạt. Cánh quạt được xếp nghiêng để có thể quạt gió ra phía trước. Dưới hai cánh quạt có một hộp động cơ bé tí với nhiều dây điện xanh đỏ chằng chịt. Khi muốn khởi động chiếc quạt, em chỉ cần bật công tắc “on”. Đầu tiên, đèn bên trong thân quạt bật sáng. Rồi hai cánh quạt xòe ra, quay tít, kêu ro ro nghe thật êm tai. Đưa quạt lên ngang má, em thích thú đón làn gió mát rượi phả vào mặt. Khi muốn tắt quạt, em chỉ cần gạt nút công tắc sang bên “off”. Đèn vụt tắt, cánh quạt chạy chậm dần rồi dừng hẳn.

=====

## ĐỀ 16

Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều đồ vật tuy đơn giản (đôi dép, đôi giày, cái nón, chiếc mũ, cái ô,...) nhưng rất gắn bó với em. Hãy miêu tả một trong những đồ vật đó.

### GỢI Ý

VD bài văn tả chiếc nón lá miền Trung:

Chiếc nón là vật dùng được em yêu thích nhất.

Chiếc nón xinh xinh của em màu trắng ngà láng bóng, lá nọ xếp chéo lên lá kia đều đặn được kết nối với nhau bằng những đường tơ trắng. Thân nón hình chóp. Miệng nón tròn vành vạnh và loe ra. Giữa nón nổi bật chiếc quai bằng lụa hồng, hai đầu kết hai cái nơ nhỏ như hai cánh bướm. Lật nón ra, em đếm được mười sáu vành tròn nhắn được kết theo khuôn nón với những nút thắt gọn gàng. Giơ nón lên soi qua ánh sáng, dưới lớp lá mỏng, em thấy hiện ra hình ảnh câu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ. Nón còn ấp ủ trong lòng một bài thơ ai đã viết lên. Chóp nón nổi bật một ngôi sao kết bằng chỉ đỏ. Giữa ngôi sao ấy lấp lánh một điểm sáng long lanh như hạt kim cương.

Chiếc nón gắn bó với em như người bạn hiền. Dù đi xa hay gần, nón che chở mái